



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 157 ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์เผยเงินเฟ้อ มิ.ย. ลดลง 1.07% ติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน มั่นใจยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจฯ เผยเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย. ลดลงต่อเนื่อง 6 เดือน ดัชนีต่ำสุดในรอบปี
- เบิกงบภัยแล้ง 5 เดือนทุบสถิติเจียดพันล้านสูงสุดรอบหลายปี
- สศก. ชี้ภัยแล้ง ชะลอปลูกข้าวหน้าปี จุดผลผลิตลด 11%

กระทรวงพาณิชย์เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 106.64 ลดลงร้อยละ 1.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อลดลงเป็นผลจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.90 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงลดร้อยละ 19.69 หมวดการสื่อสารลดร้อยละ 0.04 ส่วนดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 โดยสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น ได้แก่ อาหารบริโภคในบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 อาหารบริโภคนอกบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 ผลไม้สดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57 ผักสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67 เครื่องประกอบอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.83 ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลงร้อยละ 3.40 เนื้อสัตว์ เบ็ดไก่และสัตว์น้ำลดลงร้อยละ 1.29 โดยยังประเมินเป้าหมายเงินเฟ้อทั้งปีอยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ 0.6-1.3 เงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องติดต่อกัน 6 เดือน กระทรวงพาณิชย์ยังมองว่าไม่มีสัญญาณเงินฝืด โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความเห็นว่าเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน เป็นสัญญาณเงินฝืดในเชิงเทคนิคไม่ใช่เงินฝืดในเชิงนโยบาย เนื่องจากกำลังซื้อยังมีอยู่แต่เป็นกำลังซื้อที่แผ่วลงเพราะเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนมิถุนายนก็ยังเป็นบวกในระดับต่ำกว่าร้อยละ 1 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 74.4 ลดลงจาก 75.6 ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน และติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 63.8 ลดลงจาก 65.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานอยู่ที่ 69.4 ลดลงจาก 70.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 90 ลดลงจาก 91.4 สาเหตุที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวลดลงมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ เหลือร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 3.8 ราคาพืชผลทางการเกษตรทรงตัวในระดับต่ำ ภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง รายได้ของเกษตรกรอยู่ในระดับต่ำ ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง โดยรัฐบาลควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจคึกคักเพิ่มมากขึ้น รวมถึงควรออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงกำลังซื้อให้กลับมาโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยับยั้งไม่ให้ความเชื่อมั่นต่ำลงไปจนเรียกกลับคืนมายาก

อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าการเบิกจ่ายเงินทรงราชการกรณีปัญหาภัยแล้งปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2558 มีส่วนราชการยื่นขอเบิกมาแล้วรวม 14 เรื่อง วงเงิน 987.35 ล้านบาท ออุมัติไปแล้ว 949.33 ล้านบาท นับว่าเป็นการเบิกจ่ายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบจากปีงบประมาณ 2557 ทั้งปี เบิกจ่ายรวม 31 เรื่อง วงเงิน 494.75 ล้านบาท หรือสูงกว่าเท่าตัว โครงการส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อถ้ำน้ำ การช่วยเหลือภาคการเกษตรในส่วนของค่าขนส่ง ค่าบรรทุกอุปกรณ์ การบรรทุกและเคลื่อนย้ายน้ำ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ว่า หลังจากที่กรมชลประทานประกาศส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวหน้าปีและต่อเนื่องข้าวหน้าปีรอบแรก ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง โดยเลื่อนการทำนาปีออกไปนั้น ประเมินว่าจะส่งผลให้ผลผลิตนาปีลดลงร้อยละ 11 หรือลดลง



ประมาณ 2.86 ล้านตัน จากอิทธิพลเอลนีโญที่ส่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือมีปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าระดับปกติ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาระบบชลประทาน ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ทางภาครัฐได้ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเพียงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้นเท่านั้น โดยในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 223,000 ราย
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลง มาอยู่ที่ 5.3% ต่ำสุดรอบกว่า 7 ปี
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น
- ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนหลังกรีซเบียดหนี้ IMF ปรับตัวลงเล็กน้อย
- S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงสู่ระดับ CCC-
- ราคาน้ำมันสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากความกังวลปัญหากรีซ และอุปทานน้ำมันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะตลาดแรงงาน **สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ** รายงานว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 223,000 ราย ขณะที่อัตราการว่างของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เมษายน 2551 นอกจากนี้ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ (Consumer Confidence Index: CCI) เดือนมิถุนายน 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 101.4 จากระดับ 94.6 ในเดือนพฤษภาคม 2558 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เริ่มคลายวิตกกเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ของสหรัฐฯ ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนภายหลังกรีซไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน 2558 ปรับตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 103.5 จากระดับ 103.8 ในเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงสู่ระดับ CCC- จาก CCC และคงแนวโน้มเป็นลบ

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 60.85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปัญหาน้ำมันของกรีซหลังการเจรจาระหว่างกรีซกับกลุ่มเจ้าหนี้ไม่สามารถตกลงกันได้ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันล้นตลาดจากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ และแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 กรกฎาคม 2558)

- ผลการลงประชามติของประชาชนชาวกรีซในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับการยอมรับเงื่อนไขจากเจ้าหนี้